**ร า ย ง า น**

****

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**(พ.ศ. 2561 – 2564)**

**รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**โทร 044-457286 ต่อ 11 มือถือ 081-9557574**

**www.sratakien.go.th**

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จึงได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เดือนเมษายน 2561

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

* 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน......................................................................1/51
  2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน…………………………………………………………….2/51
  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน………………………………………………………………………...2/51
  4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน.........................................................................6/51

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา…………………………………………………………..…8/51

2.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา………………………………………………………9/51

2.3 การประเมินผลสภาพทั่วไป……………………………………………………………………………………......11/51

2.4 การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา………………………………………………………..13/51

แบบที่ 1 การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน....14/51

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน…….15/51

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

3.1 วิเคราะห์เชิงปริมาณ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์…………………………………….21/51

3.2 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

3.3 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในภาพรวม……………………………………………………………………..…………………………………………38/51

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์……………………………………………………..…………………………………………….42/51

ประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1. สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี…………………………………………….……………………………………….……………………………48/51

2. สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา......49/51

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล………………………………………………………………………………50/51

4.2 ข้อสังเกตการณ์ติดตามและประเมินผล………………………………………………………………………..50/51

4.3 ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล…………………………………………………………………………51/51

4.4 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล………………………………………………………………………51/51

**ภาคผนวก**

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสระตะเคียน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล สระตะเคียนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนา**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผล**

**ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี**

**1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผน**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเสิงสางและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**1. ระเบียบ และวิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ตำบลสระตะเคียน กำหนดให้ใช้แบบการติดตามและประเมินผล ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ดังนี้

1. (แบบที่ 1) แบบช่วยกำกับช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยตนเอง

2. (แบบที่ 2) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. (แบบที่ 3/1) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

4. (แบบที่ 3/2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

5. (แบบที่ 3/3) และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมตามยุทธศาสตร์

6. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

7. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

6. การติดตามประเมินผลรายโครงการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

**1.4 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลสระตะเคียน

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 15 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 22 | 12 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 67 | 42 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 10 | 8 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 17 | 23 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระตายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 7 | 9 |
| รวม | **164** | **109** |
| คิดเป็นร้อยละ | **66.47%** | |

**2.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา**

**โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 59 | 10 |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 17 | 5 |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** | 67 | 49 |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** | 5 | 3 |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** | 35 | 20 |
| **6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** | 8 | 7 |
| **รวม** | **191** | **94** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **49.21%** | |

**โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 66 | 13 |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 25 | 8 |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** | 66 | 52 |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** | 14 | 4 |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** | 38 | 23 |
| **6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** | 13 | 11 |
| **รวม** | **222** | **111** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **50.00%** | |

**โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 36 | 17 |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 19 | 10 |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** | 71 | 53 |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** | 9 | 8 |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** | 28 | 21 |
| **6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** | 9 | 7 |
| **รวม** | **172** | **116** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **67.44 %** | |

**โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 41 | 15 |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 22 | 12 |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** | 67 | 42 |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** | 10 | 8 |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** | 17 | 23 |
| **6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** | 7 | 9 |
| **รวม** | **164** | **109** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **66.47%** | |

**2.3 การประเมินผลสภาพทั่วไป**

การติดตามประเมนผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา ในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เก็บเอกสารรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 รายงานทางการเงินเป็นต้น โดยใช้การวิเคราะห์และประเมินผลที่ดัดแปลงจากวิธีวิจัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ ซึ่งทำให้ทราบผลการดำเนินงาน และจะเปรียบเทียบว่าในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน / โครงการใดบ้างที่นำไปดำเนินการ มีจำนวนเท่าใดเป็นร้อยละเท่าใด ทั้งจำนวนโครงการและงบประมาณให้ชัดเจน การติดตามและประเมินผลในแต่ละยุทธศาสตร์ดำเนินการ โดยใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนดังนี้

• ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

• ประชาชนกรและกลุ่มตัวอย่าง

• การเก็บรวบรวมข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูล

• สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล

• การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล

**2.3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จำนวน 14 หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่เปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม ผู้ที่ได้รับแบบสอบถามซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ใน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

**2.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง**

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จำนวน 14 หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่เปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ ผู้ที่ได้รับแบบสอบถามตามวิธีแบบบังเอิญ แต่การติดตามครั้งนี้ผู้ดำเนินการมีข้อจำกัดหลายประการ จึงทำการสุ่มซ้ำกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม จำนวน 140 คน และประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ จำนวน 140 คน

**2.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

หลังจากนำแบบประเมินความพึงพอใจให้คณะทำงาน หรือผู้ช่วยแจกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระตะเคียนในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลในภาพรวม จำนวน 140 ชุด และข้อมูลแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 140 ชุด เพื่อดำเนินการสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล**

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน คัดแยกแบบประเมินที่ได้รับคืนมาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนำมาจัดลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ 2 อย่าง คือการแจงความถี่การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย **** ตามสูตรวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

1. สูตรการหาค่าร้อยล่ะ 

เมื่อ  คือ ข้อมูลที่ได้จากตัวแปร

คือ ข้อมูลทั้งหมด

2) สูตรการหาค่าเฉลี่ย



เมื่อ  คือ ค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง

 คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างความถี่กับข้อมูล

คือ ข้อมูลทั้งหมด

3) สูตรการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

S.D. 

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย () มาเทียบกับเกณฑ์

การแปลความหมาย**ในภาพรวม**ดังนี้

• ระดับค่าเฉลี่ย 0.50 – 1.49 ระดับความพึงพอใจ“ไม่พอใจ”

• ระดับค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”

• ระดับค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.00 ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก”

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย () มาเทียบกับเกณฑ์

การแปลความหมาย**ในแต่ละยุทธศาสตร์**ดังนี้

• ระดับค่าเฉลี่ย 5.00 – 5.99 ระดับความพึงพอใจ“น้อยที่สุด”

• ระดับค่าเฉลี่ย 6.00 – 6.99 ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง”

• ระดับค่าเฉลี่ย 7.00 – 7.50 ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”

**2.3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล**

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ ใช้แบบ Rating scale โดยแบบสอบถาม

ประกอบด้วย

**2.3.5.1 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน**

**ตำบลสระตะเคียนในภาพรวม**

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบล สระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

**✓** ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก” 3 คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “พอใจ” 2 คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ” 1 คะแนน

**2.3.5.2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน**

**ตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์**

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

**✓** ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด” 10 คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง” 9 คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “น้อยที่สุด” 8 คะแนน

**2.3.6 การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ในประเด็นคำตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถามของประชากรทุกคำถาม โดยค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมทำเป็นรูปเล่มรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**2.4 การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

เมื่อพิจารณาผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลสระตะเคียน ปรากฏว่าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) คณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในตำบลสระตะเคียนได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างแนวคิดของการจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการประเมิน ดังต่อไปนี้

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คำชี้แจง :** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ✓ |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

➊ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

➋รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

รอบที่ 1 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .

🗹 ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 🗹 ไตรมาศที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

🞎 ไตรมาศที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) 🞎 ไตรมาศที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

➌จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 (2561)** | | **ปีที่ 2 (2562)** | | **ปีที่ 3 (2563)** | | **ปีที่ 4 (2564)** | | **รวม** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 29 | 14,200,000 | 26 | 13,750,000 | 15 | 5,700,000 | 1 | 500,000 | 71 | 34,150,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 16 | 415,000 | 23 | 2,085,000 | 17 | 815,000 | 16 | 415,000 | 72 | 3,730,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 65 | 21,414,000 | 76 | 21,713,000 | 76 | 21,613,000 | 77 | 21,813,000 | 294 | 86,553,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 7 | 790,000 | 6 | 340,000 | 9 | 790,000 | 5 | 190,000 | 27 | 2,110,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 11 | 905,000 | 11 | 905,000 | 11 | 905,000 | 10 | 805,000 | 43 | 3,520,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 7 | 475,000 | 7 | 475,000 | 7 | 475,000 | 7 | 475,000 | 28 | 1,900,000 |
| **รวม** | **135** | **38,199,000** | **149** | **39,268,000** | **135** | **30,298,000** | **116** | **24,198,000** | **535** | **131,963,000** |

**(\*\* หมายเหตุ = ยังไม่รวมตามแบบ ผ. 02 , ผ. 03 , ผ. 06 แต่ถ้ารวมแล้วในปีที่ 1 (2561) ได้ 211 โครงการ)**

➍ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561) .

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ  ที่สำเร็จ | | จำนวนโครงการ  ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการ  ทั้งหมด | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | 19 | 22.89 | - | - | 10 | 62.50 | **29** | **21.80** |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 11.76 | - | - | 5 | 6.02 | - | - | - | - | **9** | **6.77** |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 22 | 64.70 | - | - | 14 | 16.87 | - | - | 4 | 25.00 | **40** | **30.08** |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 5 | 6.02 | - | - | 1 | 6.25 | **6** | **4.51** |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 7 | 20.58 | - | - | 34 | 40.96 | - | - | 1 | 6.25 | **42** | **31.58** |
| 6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 1 | 2.94 | - | - | 6 | 7.23 | - | - | - | - | **7** | **5.26** |
| รวม | **34** | **100.00** | **-** | **-** | **83** | **100.00** |  |  | **16** | **100.00** | **133** | **100.00** |

➎การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | | เงินสะสม | | รวม | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 12,173,839.00 | 30.60 | 1,879,000.00 | 100.00 | 14,052,839.00 | 33.73 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 785,000.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 785,000.00 | 1.88 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 22,498,200.00 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 22,498,200.00 | 54.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 200,000.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.48 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 3,640,903.00 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 3,640,903.00 | 8.74 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแนวนโยบายของรัฐบาล | 485,000.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 | 1.16 |
| รวม | **39,782,942.00** | **100.00** | **1,879,000.00** | **100.00** | **41,661,942.00** | **100.00** |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน**

➏โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ. 2561 .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่ายไป** |
| เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 33,338,900.-บาท | | | | | |
| 1. ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | ✓ | - | -  ยังไม่สามารถระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้ |  | 9,246,447 |
| 2. เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคม ผดด. | ✓ | - | - |  | 980,070 |
| 3. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. | ✓ | - | - |  | 346,800 |
| 4. ทุนการศึกษา ผดด. | ✓ | - | - |  | 15,000 |
| 5. เบี้ยยังชีพคนชรา | ✓ | - | - |  | 4,941,600 |
| 6. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ✓ | - | - |  | 1,320,000 |
| 7. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ✓ | - | - |  | 45,000 |
| 8. ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร. | ✓ | - | - |  | 923,608 |
| 9. ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. | ✓ | - | - |  | 195,453 |
| 10. ค่าอาหารกลางวัน ร.ร. | ✓ | - | - |  | 1,928,000 |
| 11. ค่าอาหารกลางวัน ศพด. | ✓ | - | - |  | 510,000 |
| 12. ค่าบริหารด้านสาธารณสุข | ✓ | - | - |  | 284,146 |
| 13. ค่าบริการด้านสาธารรสุข (โรคพิษสุนัขบ้า) | ✓ | - | - |  | 22,836 |
| รวม | | | | **33,338,900** | **20,758,960** |

**ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

3. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการ

ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

4. ความจำเป็นเร่งด่วนในปัจจุบันให้การพัฒนาไม่สามารถเป็นไปตามแผนได้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

5. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

6. ปัญหาการขอรับสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.จากหน่วยงานอื่น ไม่ได้รับการ

สนับสนุนเท่าที่ควร ต้องอาศัยกลไกทางการเมืองและอำนาจการบริหาร

7. โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของ

อบต.

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทำการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทั้งในภาพรวม และแยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 14 หมู่บ้านในเขตตำบลสระตะเคียน ในแต่ละยุทธศาสตร์มีจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนแตกต่างกันออกไป หลักเกณฑ์ในการแจกแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม กำหนดแจกแบบประเมินหมู่บ้านละ 10 ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดแจกแบบประเมินหมู่บ้านละ 10 ชุด หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของของประชาชนถ้ามีคนสนใจมากก็จะทำการแจกแบบประเมินเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง รายละเอียดดังนี้

**#ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล**

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน ในส่วนที่ 1 ข้อมูลเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ในส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อการดำเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม (แบบที่3/2) และระดับความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน (แบบที่ 3/3) โดยหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินในส่วนที่ 3 ความต้องการและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แสดงออกต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในมุมของประชาชนให้ได้ทราบ เพื่อปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป

**#ผลการวิเคราะห์ข้อมูล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน ในครั้งนี้ได้แจกแบบประเมินในภาพรวมทั้งหมด 140 ชุด ได้รับคืนมา จำนวน 135 ชุด และนำมาตรวจสอบสมบูรณ์แบบ จำนวน 125 ชุด และตามยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 140 ชุด ได้รับคืนมา 138 ชุด และนำมาตรวจสอบสมบูรณ์แบบ จำนวน 130 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ตาม (แบบที่ 3/2) และ (แบบที่ 3/3) ตามรายะเอียดดังนี้

**3.1 วิเคราะห์เชิงปริมาณ**

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน 2561 ปีละ 2 ครั้ง รอบเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

➊ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

➋ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน เมษายน 2561 .

**­ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

➌ ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 69 | 0 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 23 | 4 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 90 | 22 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 0 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 13 | 7 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 7 | 1 |
| **รวม** | **211** | **34** |

**ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ ผ.01**

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างห้องเก็บขยะอันตราย | 100,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 2 | โครงการต่อเติมห้องทำงานป้องกัน | 150,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน | 90,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กโคกสูง-บุงิ้ว | 55,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสระตะเคียน-บ้านใหม่ | 20,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสันติสุข | 60,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กหนองใหญ่ | 90,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 | 300,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 | 400,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 | 450,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 | 299,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 | 280,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 | 500,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 | 400,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 | 283,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 | 400,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 | 400,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 | 438,839.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 800,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 | 170,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนลาดทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน จำนวน 3 จุด | 500,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 18 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน | 500,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (สายเลียบคลอง)\* | 98,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 20 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14\* | 249,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 ถึง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10\* | 209,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 22 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุบ้านโคก หมู่ที่ 11 ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยเตย)\* | 312,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 23 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (ซอย 1) ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยเตย\* | 217,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย  หมู่ที่ 4 (จากศาลาประชาคมบ้านโคกไม้ตาย – บ้านนายชาญ วะเริงรัมย์)\* | 304,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11\* | 100,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12  (ซอยบ้านนายเปลี่ยน ดุมกระโทก – บ้านนายวีรัตน์ หน่อยกระโทก) \* | 100,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (เส้นที่ 2)\* | 58,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (เส้นที่ 3)\* | 232,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| **รวม** | | **8,564,839.00** | **0.00** |  |  |  |  |

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | | |
| 1 | โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 20,000.00 | 15,800.00 | ✓ |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 2 | โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | 20,000.00 | 3,360.00 | ✓ |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 3 | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 4 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | 30,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 5 | โครงการอบรมการผลิตและการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | 20,000.00 | 8,250.00 | ✓ |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 6 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | 20,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 7 | โครงการ “รักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน” | 30,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | |
| 8 | โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี | 25,000.00 | 24,235.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม** | | **185,000.00** | **51,645.00** |  |  |  |  |

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | |
| 1 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 | 90,000.00 | 73,695.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,000.00 | 36,418.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย | 10,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 80,000.00 | 46,365.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ลำดับที่ 5-13 | | | | | | | |
| 5 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,019,200.00 | 1,019,200.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา | 520,000.00 | 520,000.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.00 | 100,000.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการสวนผักหนูน้อย | 20,000.00 | 20,000.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 9 | โครงการสายใยรัก แม่และลูก | 20,800.00 | 20,800.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 10 | โครงการนิทาน ปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน | 15,000.00 | 15,000.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 11 | โครงการศึกษาหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15,000.00 | 15,000.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 12 | โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก | 31,200.00 | 31,200.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 13 | โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ | 20,000.00 | 20,000.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 14 | โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน | 10,000.00 | 10,000.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | |
| 15 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต | 50,000.00 | 47,600.00 | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ |
| 16 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม | 50,000.00 | 17,000.00 | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ |
| 17 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 200,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 18 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ไม่เอาแล้ว) | 70,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 19 | โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 600,000.00 | 226,000.00 | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ |
| 20 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ\* | 10,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 21 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ\* | 50,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 22 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า\* | 12,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 23 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  (14 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 จำนวน 3โครงการ)\* | 280,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | |
| 24 | โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | 40,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสวัสดิการสังคม |
| 25 | โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | 40,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสวัสดิการสังคม |
| 26 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน | 20,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสวัสดิการสังคม |
| 27 | โครงการสร้างความตระหนักในการขับขี่ที่ถูกกฎจราจร | 25,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสวัสดิการสังคม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | |
| 28 | โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” | 200,000.00 | 200,000.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 29 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑายุวชน | 50,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 30 | โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนาธรรม | 40,000.00.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 31 | โครงการพระธรรมฑูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน | 10,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 32 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียนในสถานศึกษา | 50,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 33 | โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน | 30,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 34 | โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 | 40,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 35 | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | 50,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | | |
| 36 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,800,000.00 | 5,139,200.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการสังคม |
| 37 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,600,000.00 | 1,488,000.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการสังคม |
| 38 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120,000.00 | 45,000.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการสังคม |
| 39 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | 210,000.00 | 222,500.00 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| **รวม** | | **18,638,200.00** | **9,304,978.00** |  |  |  |  |

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | |
| 1 | โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน | 30,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 2 | โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม | 30,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 3 | โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ | 50,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 4 | โครงการธนาคารขยะ | 30,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 5 | โครงการบ่อดักไขมันร้านอาหารและโรงเรียน | 30,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 6 | โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตำบลสระตะเคียน\* | 30,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| **รวม** | | **200,000.00** | **0.00** |  |  |  |  |

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | |
| 1 | โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 40,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 15,000.00 | 11,584.00 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ | 50,000.00 | 48,000.00 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน | 500,000.00 | 364,830.00 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 100,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 6 | โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ | 30,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 30,000.00 | 30,000.00 | ✓ |  |  | กองคลัง |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | |
| 8 | โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน | 10,000.00 | 5,875.00 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 9 | โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 5,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| **รวม** | | **780,000.00** | **460,289.00** |  |  |  |  |

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | |
| 1 | โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 60,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 65,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | |
| 3 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน | 50,000.00 | 2,050.00 |  | ✓ |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. | 40,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | 20,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 6 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย | 100,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7 | โครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 150,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| **รวม** | | **485,000.00** | **2,050.00** |  |  |  |  |

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ ผ.02**

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอย 1-3 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 | 600,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| **รวม** | | **600,000.00** | **0.00** |  |  |  |  |

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | 3,860,000.00 | 1,925,000.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| **รวม** | | **3,860,000.00** | **1,925,000.00** |  |  |  |  |

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561 | 5,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต./อำเภอเสิงสาง |
| 2 | โครงการจัดงานวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 | 10,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต./  อำเภอเสิงสาง |
| **รวม** | | **15,000.00** | **0.00** |  |  |  |  |

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ ผ.03**

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | |
| 1 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 ถึงตำบลบ้านราษฎร์ | 5,488,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | จังหวัดนครราชสีมา/อบต.นม/หน่วยงานอื่นๆ/  อบต.สระตะเคียน |
| **รวม** | | **5,488,000.00** | **0.00** |  |  |  |  |

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ ผ.08**

**⌦ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | |
| 1 | เก้าอี้เอนกประสงค์หุ้มบุนวมสีดำพนักพิงสามเหลี่ยม | 22,500.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | 4,500.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 4,500.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | พัดลมตั้งพื้น | 2,200.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) | 18,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 6 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน | 16,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน | 25,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองคลัง |
| 8 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้\* | 5,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองคลัง |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | |
| 9 | ชั้นวางสื่อ 3 ชั้น | 30,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 10 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน | 36,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 11 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 398,570.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 12 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,849,133.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 13 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 17,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 14 | เครื่องขยายเสียง (เคลื่อนที่ได้) | 24,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 15 | โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) | 15,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 16 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 64,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| 17 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Netword | 31,600.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองการศึกษา |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | |
| 18 | วัสดุกีฬา | 100,000.00 | 99,053.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | |
| 19 | เครื่องพ่นหมอกควัน | 59,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| 20 | เครื่องเสียงแบบพกพา | 12,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | |
| 21 | เครื่องปรับอากาศ | 21,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสวัสดิการสังคม |
| 22 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน | 5,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสวัสดิการสังคม |
| 23 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ) | 5,500.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองสวัสดิการสังคม |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | |
| 24 | เก้าอี้พักคอย | 7,000 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 25 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | 20,000 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 26 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ) | 11,000 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 27 | พัดลมตั้งพื้น | 3,200 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 28 | เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 | 7,900.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 29 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ | 3,300.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | | |
| 30 | เก้าอี้พักคอย | 7,000.00 | 0.00 |  |  | ✓ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 31 | เครื่องปรับอากาศ | 21,000.00 | 21,000.00 | ✓ |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | | **2,845,903.00** | **120,053.00** |  |  |  |  |

**3.2 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

ผลการวิเคราะห์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพให้มี

ประสิทธิผล คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ/กิจกรรมงานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้นำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งกรอบที่จัดทำนั้นได้มาจากการประชาคมของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแล้วนำมาจัดทำเป็นโครงการแต่ละด้านโดยการดำเนินงานด้านต่างๆ นั้น สามารถกำหนดออกเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบล 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้

**1.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนนภายในตำบลให้มีสภาพที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเกือบทุกเส้นแล้ว

1.2) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินโครงการขยายเขต

ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ขาดแคลน ทำให้ในปัจจุบันประชาชนมีไฟฟ้าและมีน้ำใช้เกือบทุกครัวเรือน

**2.) ด้านเศรษฐกิจ**

2.1) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนตาม

โครงการให้ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ และส่งเสริมโรงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน ส่งเสริมการประกอบการอาชีพต่างๆ

2.2) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญ

ทางด้านขนส่งพืชผลทางเกษตรออกมาจำหน่ายเพื่อความเป็นอยู่ในบ้านได้สะดวกมากขึ้น

**3.) ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

3.1) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิ

ปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่กับชุมชนและสังคมตลอดไป

3.2) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษา

แก่เด็กโดยสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และโครงการอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.3) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยว

กับการป้องกันและให้ความช่วยเหลือการควบคุมโรคต่างๆ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน และอบรมคุณธรรมให้กลุ่มผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3.4) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ให้กับศูนย์กีฬาตำบลเพื่อจัดกิจกรรมด้านกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดในชุมชน

**4.) ด้านสิ่งแวดล้อม**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้สนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้มีธนาคารขยะสร้างรายได้เพื่อลดปัญหามลพิษภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้เด็กได้มีจิตสำนึกโดยการปลูกป่าทดแทน

**5.) ด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วย

งานภายในองค์การฯเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานส่วนตำบล และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานภายในองค์การฯ

**6.) ตามแผนงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

6.1) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ให้การสนับสนุนโครงการเฝ้า

ระวังรักษาทรัพย์สินของประชาชนภายในตำบลสระตะเคียนโดยตั้งจุดตรวจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งห่างไกลยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

6.2) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ส่งเสริมและสนับสนุน

งบประมาณ เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีให้กับอำเภอเสิงสาง และให้ข้าราชการทุกหน่วยงาน ได้เข้าร่วมในงานรัฐพิธีในช่วงวันสำคัญและน้อมรำลึกถึงบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันต่างๆ และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน

**3.3 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม**

**# ตารางที่ 1** แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | | **ความถี่** | **ร้อยละ** |
| **1. เพศ** | ชาย  หญิง | 58  67 | 46.40  53.60 |
| **รวม** | | **125** | **100.00** |
| **2. อายุ** | ต่ำกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี | 8  18  25  32  27  15 | 6.40  14.40  20.00  25.0  21.60  12.00 |
| **รวม** | | **125** | **100.00** |
| **3. การศึกษา** | ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ | 45  26  18  10  5  21 | 36.00  20.80  14.40  8.00  4.00  16.80 |
| **รวม** | | **125** | **100.00** |
| **4. อาชีพหลัก** | รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร  อื่นๆ | 8  5  29  28  15  31  9 | 6.40  4.00  23.20  22.40  12.00  24.80  7.20 |
| **รวม** | | **125** | **100.00** |

**จากตารางที่ 1** พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

⮚**กลุ่มเพศ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 125 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 67 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.60% เพศชาย จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40%

⮚**กลุ่มอายุ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 125 ชุด ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60% รองลงไปเป็นช่วงอายุ 51-60 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60% และน้อยที่สุดเป็นช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40%

⮚**กลุ่มการศึกษา** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 125 ชุด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา

จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00% รองลงไปเป็นการศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่า จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80% และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาระสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00%

⮚**กลุ่มอาชีพหลัก** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 125 ชุด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80% รองลงไปเป็นอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20% และน้อยที่สุดเป็นอาชีพรับราชการ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40%

**ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ปรากฏผลดังนี้**

**# ตารางที่ 2** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศชาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.39 | 1.16 | พอใจ |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.22 | 1.81 | พอใจ |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.29 | 1.00 | พอใจ |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.39 | 1.17 | พอใจ |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.33 | 1.09 | พอใจ |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.23 | 0.95 | พอใจ |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.47 | 1.21 | พอใจ |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.32 | 1.09 | พอใจ |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.14 | 0.86 | พอใจ |
| **ภาพรวม** | **2.31** | **1.15** | **พอใจ** |

**จากตารางที่ 2** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศชาย** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ“พอใจ” (=2.31 , S.D.= 1.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (=2.47 , S.D.= 1.21) รองลงไปคือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (= 2.39 , S.D.= 1.17) และน้อยที่สุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (=2.14 , S.D.=0.86)

**# ตารางที่ 3** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศหญิง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.51 | 1.12 | พอใจ |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1.98 | 0.66 | พอใจ |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.29 | 1.04 | พอใจ |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.45 | 0.78 | พอใจ |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.48 | 1.18 | พอใจ |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.18 | 0.87 | พอใจ |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.14 | 0.94 | พอใจ |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.49 | 1.45 | พอใจ |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.15 | 0.79 | พอใจ |
| **ภาพรวม** | **2.30** | **0.98** | **พอใจ** |

**จากตารางที่ 3** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ “พอใจ” (=2.30 , S.D.= 0.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (=2.51 , S.D.= 1.12) รองลงไปคือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน (= 2.49 , S.D.= 1.45) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (=1.98 , S.D.= 0.66)

**# ตารางที่ 4** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศชาย เพศหญิง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.37 | 1.14 | พอใจ |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.09 | 0.86 | พอใจ |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.30 | 1.03 | พอใจ |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.42 | 1.18 | พอใจ |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.40 | 1.17 | พอใจ |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.20 | 0.91 | พอใจ |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.29 | 1.07 | พอใจ |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.41 | 1.22 | พอใจ |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.15 | 0.87 | พอใจ |
| **ภาพรวม** | **2.29** | **1.05** | **พอใจ** |

**จากตารางที่ 4** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศชาย เพศหญิง** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบล สระตะเคียน อยู่ในระดับ “พอใจ” (=2.29 , S.D.= 1.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (=2.42 , S.D.= 1.18) รองลงไปคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 2.40 , S.D.= 1.17) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (=2.09 , S.D.= 0.86)

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม**

**# ตารางที่ 5** แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | | **ความถี่** | **ร้อยละ** |
| **1. เพศ** | ชาย  หญิง | 58  72 | 44.62  55.38 |
| **รวม** | | **130** | **100.00** |
| **2. อายุ** | ต่ำกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี | 20  12  22  30  26  20 | 15.38  9.23  16.92  23.08  20.00  18.38 |
| **รวม** | | **130** | **100.00** |
| **3. การศึกษา** | ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ | 35  34  33  15  3  9 | 27.13  26.36  25.58  11.63  2.33  6.98 |
| **รวม** | | **130** | **100.00** |
| **4. อาชีพหลัก** | รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร  อื่นๆ | 20  18  22  15  10  35  10 | 15.38  13.85  16.92  11.54  7.69  26.92  7.69 |
| **รวม** | | **130** | **100.00** |

**จากตารางที่ 5** พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

⮞**กลุ่มเพศ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 130 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 72 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.38% เพศชาย จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62%

⮞**กลุ่มอายุ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 130 ชุด ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 30 คน

คิดเป็นร้อยละ 23.08% รองลงไปเป็นช่วงอายุ 51-60 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00% และน้อยที่สุดเป็นช่วง 20-30 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23%

⮞**กลุ่มการศึกษา** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 130 ชุด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.13% รองลงไปเป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36% และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31%

⮞**กลุ่มอาชีพหลัก** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 130 ชุด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92% รองลงไปเป็นอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92% และน้อยที่สุดเป็นอาชีพอื่นๆ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69%

**ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรากฏผลดังนี้**

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 130 คน)

**# ตารางที่ 6** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.29 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.76 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.84 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.69 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.09 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.97 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.11 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.39 |
| **ภาพรวม** | **8.27** |

**จากตารางที่ 6** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (=8.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 8.76) รองลงไปคือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ (= 8.69) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= 7.84)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 130 คน)

**# ตารางที่ 7** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 7.88 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.86 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.53 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 7.38 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.86 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.03 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.11 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.94 |
| **ภาพรวม** | **6.67** |

**จากตารางที่ 7** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนปานกลาง (= 6.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= 8.11) รองลงไปคือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (= 8.03) และน้อยที่สุดคือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ (= 7.38)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 130 คน)

**# ตารางที่ 8** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.29 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.36 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.19 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.22 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.92 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.94 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.34 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.45 |
| **ภาพรวม** | **8.09** |

**จากตารางที่ 8** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (=8.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 8.45) รองลงไปคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= 8.34) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 7.36)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 130 คน)

**# ตารางที่ 9** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.20 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.07 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.58 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.19 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.39 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.18 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.64 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.34 |
| **ภาพรวม** | **8.32** |

**จากตารางที่ 9** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (= 8.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= 8.64) รองลงไปคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= 8.58) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 8.07)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 130 คน)

**# ตารางที่ 10** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.23 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.53 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.35 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.13 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.39 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.71 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.49 |
| **ภาพรวม** | **8.41** |

**จากตารางที่ 10** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (= 8.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= 8.71) รองลงไปคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= 8.53) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 8.13)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 130 คน)

**# ตารางที่ 11** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.04 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.82 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.11 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.18 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.55 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.29 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.48 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.28 |
| **ภาพรวม** | **8.09** |

**จากตารางที่ 11** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (= 8.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= 8.48) รองลงไปคือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (= 8.29) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 7.82)

**ประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**1. สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทั้ง 11 ท่าน ได้ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 193 | 19.34 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 152 | 15.23 |
| **3. ยุทธศาสตร์** การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**ประกอบด้วย** | **65** | | |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) | 100 | 10.02 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) | 86 | 9.62 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) | 106 | 10.62 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) | 53 | 5.31 |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) | 48 | 4.81 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 52 | 5.21 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | 45 | 4.51 |
| 3.8 แผนงาน | (5) | 50 | 5.01 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 51 | 5.11 |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ | (5) | 52 | 5.21 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **998** | **100.00** |

**2. สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทั้ง 11 ท่าน ได้ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 109 | 10.30 |
| 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 103 | 9.74 |
| 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 107 | 10.11 |
| 2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน | 10 | 105 | 9.92 |
| **2.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | | |
| (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 51 | 4.82 |
| (2) กำหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 55 | 5.20 |
| (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง  งบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 48 | 4.54 |
| (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (5) | 55 | 5.20 |
| (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 53 | 5.01 |
| (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (5) | 55 | 5.20 |
| (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 55 | 5.20 |
| (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้  ประเทศชาติมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | 52 | 4.91 |
| (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | 45 | 4.25 |
| (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 55 | 5.20 |
| (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 55 | 5.20 |
| (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | 55 | 5.20 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **1,058** | **100.00** |

**\**

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล**

จากการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยมาจากการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1)การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 4) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 6) ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ในโครงการ/กิจกรรม แต่เมื่อนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาเหตุของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุการตั้งโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สืบเนื่องมาจากมีการบริการสาธารณะหลายด้านทำให้ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ผู้บริหารจึงได้จัดสรรงบประมาณรายได้ของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

**4.2 ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล**

ในการรายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0830.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และได้วิเคราะห์ผลจากข้อสังเกตการติดตามและประเมินผลมีดังนี้

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนายังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถิ่น

2) ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่ให้ความสำคัญในการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) ผู้นำชุมชนไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานอะไรไปบ้างในแต่ละปีหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดส่งหนังสือ ขอให้ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของผู้บริหาร โดยการติดประกาศไว้ที่บอร์ดของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบทุกปี

**4.3 ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล**

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการ ของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้

การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

3. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงไม่ทราบผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล

4. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจำนวนโครงการ ที่นำไปใช้ ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น

**4.4 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล**

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

4. องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

5. รูปแบบที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเห็นว่าเหมาะสมแล้ว และเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ได้มาก

**#ผู้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม**

ขอขอบคุณท่านกำนันประจำตำบลสระตะเคียน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

**#ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล**

นางสาวพรศิริ เมืองปรางค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลสระตะเคียน